

Số: /KH-BCĐ

Tân Khai, ngày tháng 02 năm 2025

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án tuyên truyền “Tự hào lịch sử Việt Nam” cho thanh thiếu niên thị trấn Tân Khai năm 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 15/01/2025 của BCĐ đề án tuyên truyền “Tự hào lịch sử Việt Nam” huyện Hón Quán về việc thực hiện đề án tuyên truyền tự hào lịch sử Việt Nam cho thanh thiếu nhi huyện Hón Quán năm 2025;

Ban Chỉ đạo Đề án tuyên truyền “Tự hào lịch sử Việt Nam” cho thanh thiếu niên thị trấn Tân Khai (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nâng cao nhận thức về lịch sử, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, vun đắp lòng yêu nước, hình thành trong thanh thiếu niên niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

- Khắc phục từng bước và tiến tới đẩy lùi hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống, không hiểu biết về lịch sử... trong một bộ phận thanh thiếu niên;

- Huy động sự vào cuộc của các hệ thống chính trị, mà nòng cốt là ngành giáo dục, tổ chức Đoàn, Hội, Đội quan tâm, chăm lo đến công tác giáo dục lịch sử cho thanh thiếu niên;

- Thúc đẩy thanh thiếu niên thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp; nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay;

- Công tác triển khai Đề án phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Các hoạt động tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến đoàn viên thanh thiếu niên.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Nội dung tuyên truyền của đề án: Các cơ sở Đoàn, Hội, Đội, các ban ngành, đoàn thể thị trấn tổ chức tuyên truyền cho thanh thiếu niên về:

Chương trình sách giáo khoa của bộ môn lịch sử các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành;

Chuyên đề lịch sử về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam;

Truyền thống tuổi trẻ, học sinh, sinh viên Việt Nam và tỉnh Bình Phước; Lịch sử tỉnh Bình Phước, Lịch sử huyện Hón Quán và Lịch sử thị trấn Tân Khai.

2. Giải pháp thực hiện đề án tuyên truyền “Tự hào lịch sử Việt Nam” năm 2025:

2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp về tầm quan trọng của công tác giáo dục lịch sử Việt Nam; chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền tăng cường sự lãnh đạo và đầu tư nguồn lực cho công tác giáo dục lịch sử Việt Nam cho đoàn viên, thanh thiếu niên:

Đây mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin làm cho cán bộ Đoàn nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác giáo dục lịch sử Việt Nam cho đoàn viên thanh thiếu niên;

Thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy gặp gỡ, đối thoại với thanh thiếu niên, kịp thời giải đáp những vụ việc phát sinh trong thực tiễn, các vấn đề thanh thiếu niên quan tâm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên; phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể xã hội tham gia công tác giáo dục thanh thiếu niên.

Tăng cường nguồn lực, đầu tư thiết chế văn hóa, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật dành cho thanh thiếu niên.

2.2. Tăng cường chuyển tải các nội dung giáo dục thông qua các hoạt động tuyên truyền:

a. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt, định hướng tình hình hiểu biết về lịch sử Việt Nam trong thanh thiếu niên:

Xây dựng hệ thống báo cáo viên tuyên truyền về lịch sử trong thanh thiếu niên; định kỳ 6 tháng và 01 năm cung cấp thông tin tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên cấp thị trấn, thành viên câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” thị trấn;

Xây dựng và duy trì đội ngũ báo cáo viên cấp thị trấn: đảm bảo ít nhất có 02 báo cáo viên được công nhận là báo cáo viên cấp huyện;

Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội, giáo viên, cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử trên địa bàn thị trấn Tân Khai theo hướng lựa chọn đúng người, có trình độ chuyên sâu, có kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, lôi cuốn thanh thiếu niên;

Xây dựng cơ chế cung cấp thông tin tham khảo định kỳ (hàng quý, hàng năm) cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên;

Định kỳ tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tiết học lịch sử, ngoại khóa môn lịch sử Việt Nam cho đoàn viên thanh thiếu niên ở địa phương, đơn vị.

b. Các hoạt động truyền thông trực quan:

Xây dựng hệ thống mẫu pano, áp phích, tranh ảnh tuyên truyền, cô đọng trực quan về Lịch sử Việt Nam, Lịch sử tỉnh Bình Phước, Lịch sử huyện Hớn Quản. Lịch sử thị trấn Tân Khai cho thanh thiếu niên;

Tham mưu với Đảng ủy, UBND thị trấn và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan vận động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia tài trợ xây dựng hệ thống tuyên truyền trực quan tuyên truyền về lịch sử Việt Nam tại các địa điểm công cộng ở các khu dân cư.

c. Các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh thị trấn:

Trạm truyền thanh thị trấn xây dựng chuyên mục, tăng thời lượng với nội dung phong phú, hấp dẫn tuyên truyền về lịch sử Việt Nam cho thanh thiếu niên. Chú trọng giới thiệu các tấm gương lãnh tụ, các gương anh hùng, tấm gương liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, giới thiệu về các di tích lịch sử, các chiến dịch quân sự của dân tộc Việt Nam;

Đoàn thanh niên thị trấn phối hợp với cán bộ Đài Truyền thanh duy trì chương trình phát thanh, truyền thanh theo định kỳ hàng tuần trên hệ thống truyền thanh của địa phương, xây dựng chuyên đề, chuyên mục về tìm hiểu lịch sử Việt Nam định kỳ theo tháng hoặc theo quý. Đoàn trong các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp xây dựng hệ thống bản tin thanh niên đăng tải các bài viết tuyên truyền, giáo dục về Lịch sử Việt Nam cho thanh thiếu niên.

d. Các hoạt động truyền thông qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại khác:

Đoàn thanh niên thị trấn tham mưu triển khai xây dựng mạng xã hội thanh niên thị trấn Tân Khai.

Tổ chức giới thiệu các đoạn phim ngắn về Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đoàn, Hội, Đội, các lãnh tụ Việt Nam, các anh hùng cách mạng Việt Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng... và các nội dung khác mà Đoàn cần tuyên truyền đưa lên các trang mạng xã hội đang được thanh niên yêu thích;

Đoàn thanh niên thị trấn và Chi đoàn trực thuộc, thông qua website của Huyện đoàn, Phòng GD&ĐT huyện, các cơ quan, đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông (viết, đăng bài, hình ảnh...) về Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Địa phương để đăng tải trên các kênh thông tin hiện đại.

e. Tổ chức tuyên truyền qua các tiết học ngoại khóa, giờ sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội, tiết chào cờ đầu tuần:

- Các trường THCS, tiểu học tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử Việt Nam qua các tiết học ngoại khóa, giờ sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội, tiết chào cờ đầu tuần. Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên thị trấn trong việc duy trì và tổ chức cho các câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” tại các Trường.

2.3. Tăng cường nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tự học tập, rèn luyện trong thanh thiếu niên:

Đoàn, Hội, Đội phối hợp với bộ phận Văn phòng - Thống kê của thị trấn tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn tiếp tục tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường hướng dẫn và tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Đoàn thanh niên thực hiện Chỉ thị số 01 của Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ Đoàn”; triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

2.4. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Lịch sử Việt Nam, Lịch sử tỉnh Bình Phước, Lịch sử huyện Hớn Quản, Lịch sử thị trấn Tân Khai, Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Đoàn thanh niên thị trấn chủ trì tham mưu tham dự các hội thi cấp huyện cho đoàn viên thanh niên thị trấn trong năm 2025; phối hợp với các Trường tham mưu tổ chức các hoạt động ngoại khóa, rung chuông vàng về lịch sử cho đoàn viên thanh niên; phối hợp với các Trường tổ chức thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền về sử Việt Nam cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên trên địa bàn thị trấn Tân Khai. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh;

Các Trường học chủ trì tổ chức phân thi tiết học lịch sử hiệu quả, sáng tạo dành cho các thầy cô giáo dạy bộ môn lịch sử tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

2.5. Tổ chức các cuộc hành trình về nguồn, đến với các di tích lịch sử, căn cứ cách mạng:

Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ít nhất 01 buổi tham quan các di tích lịch sử, căn cứ cách mạng trên địa bàn tỉnh bình Phước.

2.6. Tổ chức hoạt động của câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe”:

Hội Cựu chiến binh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Đoàn thanh niên thị trấn, các Trường học duy trì hoạt động của Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” trên địa bàn thị trấn.

III. CHỈ TIÊU CƠ BẢN CẦN THỰC HIỆN CỦA ĐỀ ÁN NĂM 2025:

1. Tổ chức các chuyên đề, tiết học ngoại khóa về học tập lịch sử Việt Nam.
2. Tổ chức thăm quan, dã ngoại được 01 lượt đến các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại tỉnh Bình Phước.
3. Nhận và cấp phát 05 cuốn lịch sử Việt Nam cho thanh thiếu niên.
4. Tổ chức 01 hội thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, lịch sử địa phương.
5. Duy trì và tổ chức hoạt động có hiệu quả câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” thị trấn Tân Khai.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG.

1. Hội nghị sơ kết Đề án “Lịch sử Việt Nam” cho thanh thiếu niên thị trấn Tân Khai năm 2025.

2. Tổ chức hoạt động về nguồn và cuộc thi Tìm hiểu lịch sử cho thanh thiếu nhi nhân dịp 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Tháng 3/2025).

3. Tổ chức chương trình về nguồn tại Tượng đài chiến thắng chốt chặn Tàu Ô mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1945-30/4/2025)

4. Tham gia hành trình đến các địa chỉ đỏ tại TP. Hồ Chí Minh dành cho các em thiếu nhi (dự kiến tháng 9/2025)

5. Triển khai chương trình đoàn viên thanh niên chung tay chỉnh trang các Nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm, tượng đài chiến thắng (trong năm 2025)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Đoàn thanh niên thị trấn:

Chủ trì, phối hợp với các Trường xây dựng kế hoạch tham mưu cho Trường Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2025; phối hợp với các ban ngành,

đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân thị trấn triển khai, thực hiện kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thị trấn, Ban Chỉ đạo huyện theo định kỳ 6 tháng và tổng kết năm.

Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội, giáo viên, cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử trên địa bàn thị trấn; triển khai xây dựng mạng xã hội thanh niên thị trấn Tân Khai.

Chỉ đạo các chi Đoàn, chi Hội, Đội phối hợp với bộ phận Văn phòng - Thống kê tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn tiếp tục tổ chức cho đoàn viên thanh thiếu niên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường hướng dẫn và tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Tham gia các cuộc hành trình cấp huyện về nguồn, đến với các di tích lịch sử, căn cứ cách mạng. tổ chức hành trình về nguồn cho TTN thị trấn Tân Khai đến với các địa chỉ đỏ, căn cứ cách mạng.

2. Các Trường trên địa bàn:

Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chỉ tiêu, nội dung, giải pháp để triển khai đề án.

Phối hợp với đoàn thanh niên thị trấn trong việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng bộ huyện Hớn Quản, Lịch sử Đảng bộ thị trấn Tân Khai; tham gia các chuyến du khảo cho thanh, thiếu niên; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Chủ trì tham mưu tổ chức phần thi tiết học lịch sử hiệu quả, sáng tạo dành cho các thầy cô giáo dạy bộ môn lịch sử tại các trường.

Tăng cường các hoạt động truyền thông (viết, đăng bài, hình ảnh, phim ngắn...) về Lịch sử Việt Nam, Lịch sử địa phương để đăng tải trên website.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử Việt Nam qua các tiết học ngoại khóa, giờ sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội, tiết chào cờ đầu tuần; chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Hội Cựu chiến binh xã, đoàn thanh niên thị trấn trong việc duy trì và tổ chức cho các câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe”.

Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện tổ chức các tiết học ngoại khóa; Tham gia các hoạt động du khảo về nguồn trong và ngoài tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài chiến thắng Tàu Ô, Bia tưởng niệm vào các dịp lễ lớn của đất nước.

3. Tài chính - Kế toán thị trấn:

Chủ trì tham mưu Ban Chỉ đạo bố trí kinh phí theo phân cấp để triển khai thực hiện kế hoạch. Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

4. Văn hóa – Xã hội, Trạm truyền thanh thị trấn:

Xây dựng định hướng tuyên truyền kế hoạch gửi Ban Tuyên giáo Đảng ủy thẩm định và tham mưu UBND thị trấn phê duyệt, triển khai rộng rãi.

Trạm truyền thanh thị trấn xây dựng chuyên mục, tăng thời lượng với nội dung phong phú, hấp dẫn tuyên truyền về lịch sử Việt Nam cho thanh thiếu niên thị trấn.

5. Các ban ngành, đoàn thể thị trấn, thành viên Ban chỉ đạo Đề án:

Căn cứ chức năng của mình xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình và cùng phối hợp, hỗ trợ đoàn thanh niên trong việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền “Tự hào Lịch sử Việt Nam” cho thanh thiếu niên thị trấn Tân Khai năm 2025, Ban chỉ đạo đề án đề nghị các ban ngành, đoàn thể liên quan và thành viên Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt kế hoạch. Định kỳ 6 tháng và năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Ban Chỉ đạo thị trấn (thông qua Đoàn thanh niên).

Nơi nhận:

- Thường trực BCD huyện;
- TT. Đảng ủy –TT. HĐND thị trấn;
- UBND thị trấn: Tài chính - KT; VH – XH;
- Trạm truyền thanh thị trấn;
- BCD, Tổ thư ký Đề án;
- Đoàn thanh niên thị trấn;
- BGH các Trường;
- Trưởng các Ban QL khu phố;
- Các chi Đoàn trực thuộc ĐTN thị trấn;
- Các TPT Đội trong toàn thị trấn;
- Lưu: VP (Phong).

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN
Lê Viết Truyền